



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 12 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ลุยปักโปรเจกต์นำร่อง10แปลงใหญ่	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: เก็บเกี่ยว	แนวหน้า
3. กษ.เร่งแก้3ข้อเรียกร้องสมาพันธ์เกษตรกรฯ	แนวหน้า
4. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: จำกัดการใช้ (2)	แนวหน้า
5. เอกชนค้านงดส่งออก ชี้ไม่ดันราคาขงดีขึ้น	แนวหน้า
6. ดันสินค้าเกษตรผ่านระบบ DGT Platform	เดลินิวส์
7. คอลัมน์: สมุนไพร: ข้าวหลาม	มติชน
8. รายงานพิเศษ: ซีพีเอฟ เดินหน้า โครงการ "เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน"...	ไทยโพสต์
9. สกูปได้คณาชญากรรม: '346 กม.ชายแดนไทย-เมียนมา' ภารกิจฉก.ลาดหญ้า...	สยามรัฐ
10. ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เดินหน้าสร้างสุขภาพที่ดี...	ข่าวหุ้น
11. Tech solutions sought to boost farm output	เดอะเนชั่น
12. ยังไม่แจ้งความ'เดชา'ครอบครองกัญชา	คมชัดลึก

ลุยบีกโปรเจกต์นำร่อง10แปลงใหญ่

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรว่า กระทรวงเกษตรฯวางนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร เริ่มตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”ตามแนวทาง “การจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร” (Agricultural Production Plan) และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” (Mega Farm Project) ซึ่งมีเกษตรกร ภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้พัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตั้งเป้าหมายแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 แปลงใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค รวม 6 แปลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ส.ป.ก.ที่มอบให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดทำที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรรวมตัวตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายแปลงในพื้นที่อำเภอเดียวกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบพื้นที่ดำเนินโครงการแปลงตัวอย่าง 10 แปลง โดยคัดเลือกจากสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหา

ด้านการตลาด หรือเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพด้านการผลิตแต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และหากเป็นสินค้าที่มีปัญหาด้านการตลาด เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้คัดเลือกพื้นที่ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นทดแทนหรือปลูกพืชอื่นผสมด้วย 10 แปลง ได้แก่ 1) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัย จ.จะเชิงเทรา 2) แปลงอ้อยโรงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 3) แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 4) แปลงพืชอาหารสัตว์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์) 5) แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ผัก โคนม ไม้ผล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

6) แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ผัก ผลไม้ สมุนไพร) 7) ยางพารา ทรบ.กลาง มะปราง มัน บัตตานิ จำกัด ต.ช้างให้ดก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 8) แปลงยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด ต.หนองบัว อ.รัชฎา จ.ตรัง 9) แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคมพนม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

และ 10) แปลงโคนม สหกรณ์การเกษตรไพรมกยูง จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท เกษตรกร 63 ราย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เพิ่มแปลงข้าวอีก 2 แปลง โดยให้คณะทำงานไปศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมและจะเริ่มดำเนินการต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 12 เมษายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13864

Col.Inch: 14.56

Ad Value: 18,200

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 54,600

Clip: Black/White

ภาพขาว: เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562 ณ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้

กษ.เร่งแก้3ข้อเรียกร้องสมาพันธ์เกษตรกรฯ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) นำโดยนายสวัสดิ์ชัยวัฒน์สิริกุล ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย นำมวลชนมาติดตามข้อเรียกร้องที่แจ้งไว้ที่กระทรวงเกษตรฯ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ขอให้แก้ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3 มาตรา 2) ขอให้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ 3) ให้ออกคำสั่งคณะกรรมการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมติกรม.วันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา จากข้อเรียกร้องดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯร่วมกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)ดำเนินการตามข้อเรียกร้องครบทั้ง 3 ประเด็น โดยข้อเรียกร้องประเด็นที่ 1 การแก้ พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3 มาตรา ได้ลงนามถึงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบและดำเนินการต่อไป ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 ได้ลงนามคำสั่งและประกาศเพื่อใช้ฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูทั้ง 3 มาตราดังกล่าว จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จึงเห็นชอบและลงนามตามข้อเรียกร้องดังกล่าว

ประกอบด้วย มาตรา 16 แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนเกษตรกร เพิ่มจาก 2 ปี เป็น 4 ปี ทำให้คณะกรรมการทำงานได้นานขึ้น ประหยัดงบประมาณ เลือกตั้ง มาตรา 23 แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา จังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้จัดหาที่ตั้งของสำนักงานได้ตามความจำเป็น เนื่องจากพ.ร.บ.เดิมกำหนดไว้ว่าต้องมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น และมาตรา 37/9 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกัน ให้กองทุนซื้อหนี้ที่มีบุคคลค้ำได้ด้วย ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้ครอบคลุมมากขึ้น

สำหรับระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ก็ใช้เสนอโครงการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกกองทุน เพื่อเพิ่มรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และในส่วนคำสั่งคณะกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมติ กรม.วันที่ 7 เมษายน 2553 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก กฟก. 3,000 กว่าราย ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ภายใต้มติดังกล่าว แต่หมดระยะเวลาของโครงการ และกำลังเดือดร้อนหนัก อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มพอใจการเร่งรัดแก้ปัญหาและดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว



จำกัดการใช้ (2)

สัปดาห์ที่แล้ว ได้นำเสนอมาตรการด้านกฎหมาย ของการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส กันไปแล้ว รอเดี๋ยวจะมีประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเมื่อใด นับไปอีก 180 วัน จะมีผลบังคับใช้ทันที

ยังเหลือมาตรการด้านอื่นๆ อีก 5 มาตรการ ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบแล้ว วันนี้มาว่ากันอีก 1 มาตรการ คือ มาตรการฝึกอบรม

มาตรการฝึกอบรม เป็นมาตรการที่ดูธรรมดาแต่ในทางปฏิบัติคงโกลาหลน่าดู เพราะกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องผ่านการอบรมมีหลากหลาย และต้องดำเนินการอบรมให้เสร็จทุกกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน 2562 (ยกเว้น เกษตรกรซึ่งมีจำนวนมากจะอบรมระหว่าง มิถุนายน-กันยายน 2562) นี่ก็เข้าเดือนเมษายนแล้ว ยังมีวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อีก กว่าจะชี้แจงทำความเข้าใจในมาตรการต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อีก อะไรอีก อย่างเร็วที่สุดถ้าเริ่มได้ในเดือนพฤษภาคม ระยะเวลา 2 เดือน หรืออาจจะไม่ถึงดี อบรมได้หมดก็เยี่ยมยุทธ์เลยทีเดียว

การอบรม จะเริ่มต้นจากการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรที่จะอบรมกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไป เช่น หลักสูตรสำหรับอบรมเกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสาร

ก็ต้องเน้นให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ความรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับเกษตรกรนอกจากจะเข้ารับการอบรมแล้ว จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้หลักฐานรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหรือเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดกันแล้ว จะได้นำไปเป็นหลักฐานในการขอซื้อสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มาใช้ได้ต่อไป จากข้อมูลที่ระบุในภาพชี้แจงมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ของกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า วิธีการอบรมของเกษตรกรทำได้ 2 วิธี คือเข้ารับการอบรม และทดสอบ หรือเรียนรู้ผ่าน E Learning และทดสอบความรู้นั้นหมายถึงว่า เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรม แต่สามารถหาความรู้จากระบบ E Learning ได้ และถ้าผ่านการทดสอบ ก็ได้รับการรับรองว่าผ่านการทดสอบแล้วเช่นกัน

สำหรับวิธีการฝึกอบรมผู้รับจ้างพ่น ต้องเข้ารับการอบรม และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับกรรับรองว่าผ่านการทดสอบ นำไปเป็นหลักฐานในการรับจ้างพ่นสารเคมี 3 ชนิดนี้ต่อไปได้

ส่วนหลักสูตรสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรมาก่อนเลย หลักสูตรนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการใช้ และบทบาทหน้าที่และความสำคัญของพนักงานเจ้าหน้าที่

วิธีการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบความรู้

นี้และน่าเป็นห่วง ในการให้ความร่วมมือมาฝึกอบรมและทดสอบ การเสียสละ และการทำหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กฎหมายกำหนด

ผู้จัดทำหลักสูตร คือ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้เสนอมาตรการ แต่ผู้ที่ทำหน้าที่อบรมจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานอื่น โดยการสร้างวิทยากร

กรมวิชาการเกษตรจะสร้างวิทยากรที่เรียกว่า “วิทยากรครู ก” ซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรเอง โดยการอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพื่อให้วิทยากรครู ก ไปทำการอบรม ผู้รับจ้างพ่นสารเคมี พนักงานเจ้าหน้าที่ และวิทยากรอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “วิทยากรครู ข” โดยจะต้องสร้างวิทยากรครู ข ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

“วิทยากรครู ข” ได้มาจากไหน “วิทยากรครู ข” ได้มาจาก กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับพืชที่ระบุให้ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ได้ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มมันมัน ข้าวโพด ยางพารา และไม้ผล

ส่วนแต่ละหน่วยงานจะส่งใครไปฝึกอบรมเป็นวิทยากรครู ข ก็แล้วแต่ อาจจะเป็นเกษตรกรตำบล หรือเป็นเกษตรกรอาสา หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพบปะกับเกษตรกรก็ว่ากันไป เพราะวิทยากรครู ข นี้จะต้องไปอบรมเกษตรกร

ไม่รู้ว่ามีมาตรการฝึกอบรมนี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร มีผู้เกี่ยวข้อง คือ เกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนั้น และต้องผ่านการฝึกอบรมจำนวนเท่าไร มีผู้ที่มีอาชีพรับจ้างพ่นสารเคมีอีกกี่คน และการฝึกอบรมนี้จะเสร็จทันเวลาสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้นะหรือไม่ ที่สำคัญคือ จะรู้ได้อย่างไรว่าเกษตรกรซื้อสารเคมีชนิดนั้นๆ ไปพอแล้วถ้าเกษตรกรไม่ได้ซื้อในร้านเดียวกัน

เว้นขยาย

เอกชนค้านงดส่งออก ซีไม่ดันราคายางดีขึ้น

แนะรัฐสนับสนุนใช้ยาง ในประเทศ

กรุงเทพธุรกิจ ● บริษัทร่วมทุนยางพารา 3 ประเทศ ผนึกลดการส่งออกปีนี้ 2.4 แสนตัน เริ่ม 1 เม.ย. ขณะ 2 สมาคมยาง ร่อนหนังสือถึงกระทรวงเกษตรฯ ขอไม่ปฏิบัติตามอ้างไม่ทำให้ราคาในประเทศเพิ่มขึ้น ห่วงทำเวียดนามส่งออกได้มากขึ้น

รายงานจากบริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ จำกัด ที่กรุงเทพฯ ผู้แทนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เห็นชอบร่วมกันให้ใช้มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก ซึ่งทั้ง 3 ประเทศสมาชิกเห็นชอบที่จะดำเนินการควบคุมการส่งออกภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ สมาชิกเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 โดยจะร่วมกัน จำกัดปริมาณการส่งออกยางพารารวม 2.4 แสนตันแบ่งสัดส่วนตามสถิติการส่งออกของแต่ละประเทศในปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยางพาราของ 3 ประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ซึ่งพบว่าข้อมูลผลผลิตยางที่มีการรายงานจากหลายแหล่งข้อมูลกลับไม่

ตรงกัน ที่ประชุมจึงมีการรายงานยืนยันข้อมูลผลผลิตยางพาราในปี 2561 โดยประเทศไทย ผลิตได้ 4.879 ล้านตัน ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตได้ 3.630 ล้านตัน และประเทศมาเลเซียผลิตได้ 6.03 แสนตัน

นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และอุปนายกสมาคมค้ายางซีไทย กล่าวว่า จากข้อตกลงขอบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ ที่เห็นชอบให้ชะลอการส่งออก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 ทางสมาคมค้ายางซีไทย และสมาคมยางพาราไทย ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วระบุว่าจะไม่ขอปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

ทั้งนี้เพราะการชะลอการส่งออกไม่ได้สะท้อนต่อราคายางในประเทศที่เกษตรกรได้รับ หรือไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น เห็นได้จากการชะลอการส่งออกเมื่อวันที่ 1 ม.ค. - 30 มี.ค. 2561 รวม 350,000 ตัน ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเวียดนามสามารถส่งออกได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว ทำให้ไทยเสียตลาด โดยเฉพาะจีนที่หันไปสั่งซื้อจากเวียดนามมากขึ้น

“นโยบายนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆ ให้กับไทย ดังนั้นแม้บริษัทร่วมทุนยางพารา จะเห็นชอบร่วมกัน แต่เมื่อกระทรวงเกษตรฯ ไม่ลงนาม ซึ่งนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ได้ออกมาปฏิเสธแล้ว ในขณะที่

2 สมาคมไม่พร้อมจะปฏิบัติตามก็ถือว่านโยบายนี้ไม่เป็นผล และไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเสียแต่อย่างใด”

นายหลักชัย กิตติพล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแก้ปัญหาราคายางที่ถูกต้อง คือมาตรการสนับสนุนให้ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการนำไปสร้างถนน ที่คืบหน้าช้ามาก

สำหรับภาพรวมราคายางในสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ และอยู่ในช่วงปิดกริตทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย โดยราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 50.51 บาทต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.80 บาทต่อกก. และราคายางแผ่นรมควันเฉลี่ย 54.32 บาทต่อกก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา 0.19 บาทต่อกก. ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการผลิตน้ำมันของรัสเซีย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ปรับตัวลดลง

ทั้งนี้คาดว่าราคายางแผ่นดิบ ระหว่างวันที่ 9 - 11 เม.ย. 2562 จะเคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 51.34 บาท โดยภาพรวมในสัปดาห์นี้ราคายางมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุน ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดกริต และผู้ประกอบการ ยังมีความต้องการยางเพื่อส่งมอบก่อนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์

ดันสินค้าเกษตรผ่านระบบ DGT Platform

น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขานุการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มกอช. ได้ดำเนินการพัฒนา www.DGT Farm.com หรือ DGT Platform และในฐานะผู้กำกับดูแลเรื่องมาตรฐาน จะต้องผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่ DGT Platform มากขึ้น ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) คือ Official Platform โดยใช้สถานีบริการ NGV ปตท. เป็นจุดรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง และจะมีการพัฒนาเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงกับเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีโรงเรียนในการกำกับดูแล ที่จะนำอาหารที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงอาหาร ซึ่งสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรจาก DGT Platform หรือ Official Platform ของ NGV รวมทั้งยังเชื่อมโยงกับกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นค่ายทหารในแต่ละวันมีการบริโภคอาหารของทหาร 1,000 กว่านาย จะมีการนำอาหารที่ได้มาตรฐาน เข้าสู่โรงอาหารค่ายทหาร โดย มกอช. เป็นผู้เชื่อมโยงให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ทั้งสอง Platform นี้

“โครงการ NGV Marketplace ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำโมเดล ถ้าประสบ

ความสำเร็จ กระทรวงเกษตรฯ และ ปตท. ก็อาจจะมีการขยายเพิ่มพื้นที่ขึ้นในอนาคต โดยเน้นคัดเลือกสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปให้เข้าสู่ระบบ DGT Platform เพื่อยกระดับเกษตรกรมากขึ้น” เลขานุการ มกอช. กล่าวและว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) จำนวนกว่า 1,000 ราย ถือว่ายังเป็นจำนวนไม่มาก ถ้าเทียบกับเกษตรกรทั่วประเทศ แต่การเข้าสู่มาตรฐานถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น เพราะผู้บริโภค ผู้ค้า เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด และเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานทั่วไปไม่ใช่มาตรฐานบังคับ ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตระหนัก และหันมาทำเกษตรที่มีความปลอดภัย และเข้ามาสู่มาตรฐานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับรองมาตรฐาน มีขั้นตอนจำนวนมาก รวมทั้งระบบการรับรองต้องใช้ระบบบุคคลที่ 3 (Third Party) เข้ามารับรองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่ง มกอช. เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) ที่ให้การรับรองแก่หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) คือหน่วยตรวจรับรอง ซึ่งมีทั้งภาครัฐ เช่น กรมวิชาการ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม และส่วนหนึ่งได้มีการถ่ายโอนให้กับภาคเอกชนด้วย.

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 12 - พุธที่ 18 เมษายน 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 2017

หน้า: 70(ล่าง)

Col.Inch: 17.30 Ad Value: 8,304

PRValue (x3): 24,912

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สมุนไพร: ข้าวหลาม

สมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

ข้าวหลาม

ชื่อท้องถิ่น : จำปีหิน นมงั่ว

ชื่อพฤกษศาสตร์ : *Goniothalamus tamirensis* Pierre ex Finet & Gagnep.

วงศ์ : ANNONACEAE

พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ
ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมเขียว
มีกลิ่นหอม

ผลกลุ่ม มี 8-15 ผลย่อย รูปรี เมื่อสุกสีแดง

ตามตำรายาพื้นบ้านใช้ แก่น ผสมแก่นลำต้น รากเค็ด



เช่นน้ำดื่ม แก้วข้างเด็ก

ผสมกับสมุนไพรอื่น ดอก
เห็ดหรือต้มน้ำดื่ม บำรุง
กำลัง ●

ซีพีเอฟ เดินหน้า โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สู่ปีที่ 4 พัฒนาการปลูกข้าวโพด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาบุกรุกป่า

รายงานพิเศษ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ BKP ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เดินหน้าสานต่อ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สู่ปีที่ 4 ขึ้น เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า และร่วมลดปัญหาหมอกควัน

นายวราภรณ์ สุทธิวิศิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัทฯ เริ่มดำเนินการโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปฏิรูปที่ดินการเกษตร (สปก.) กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้นำชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวโพดให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ สามารถทำการเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ ควบคุมต้นทุนลดลงจากการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น และผลผลิตได้คุณภาพตรงตามตลาดต้องการ ตลอดจนใช้วิธีการปลูกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่เผาซึ่งข้าวโพด สามารถตอบโจทย์ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า รองรับนโยบายการจัดหาวัตถุดิบยั่งยืนของซีพีเอฟ บนพื้นฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกมาจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ บริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น



คู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกรเครือข่าย มีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ระหว่างปี 2557-2561 รวมกว่า 8,700 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 225,700 ไร่ ในพื้นที่รวม 25 จังหวัด อาทิ นครราชสีมา เลย สระบุรี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ลำปาง อุตรดิตถ์ เป็นต้น

“ในปีนี้ โครงการฯ มีแผนที่จะอบรมเกษตรกรในพื้นที่ใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า 1,000 ราย และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต้องลดลง ตลอดจนส่งเสริมการจัดการแปลงเพาะปลูกแบบแปลงใหญ่” นายวราภรณ์กล่าว

นายคง อำภา เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านห้วยหมาก ต.พานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย กล่าวว่า คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก่อนหน้านี้นี้ มักถูกกวดรากรับซื้อผลผลิตมี

รายได้น้อย ตั้งแต่มาเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560 ได้เรียนรู้การผลิตข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง รู้จักวิเคราะห์แร่ธาตุในดิน ทำให้รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองขาดแร่ฟอสฟอรัส ช่วยประหยัดต้นทุนซื้อปุ๋ย แม้ว่าในปีที่แล้วผลผลิตไม่เต็มที่ตามที่คาดเพราะเจอฝนขาดช่วง แต่ได้เรียนรู้จาก

การเก็บข้อมูลพบว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาการปลูกให้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ และสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ “บัลลังก์โมเดล” ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกข้าวโพดและบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ นำความรู้และเทคนิคการปลูกสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการปลูกข้าวโพด เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ และบริษัทฯ ช่วย อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในการขายผลผลิตตรงสู่โรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา เกษตรกรสามารถส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานได้ถึง 20,429 ตัน

ปัจจุบัน เกษตรกรในเทศบาลตำบลบัลลังก์เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 740 ราย จาก 340 รายครอบคลุมพื้นที่การปลูกรวม 30,000 ไร่ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่อื่น อาทิ อำเภอด่านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอขามสะแกแสง นำรูปแบบของเทศบาลตำบลบัลลังก์ไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้กว้างขวางขึ้น

“เกษตรกรมีความรู้ในผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร บนพื้นฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงพื้นที่ปลูกยืนยันว่าไม่ได้มาจากการบุกรุกป่าได้ 100% รองรับตามแนวทางการจัดหาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งตัวเกษตรกร สิ่งแวดล้อม ชุมชนและบริษัท” นายวราภรณ์กล่าว





**'346 กม. >10
ชายแดน
ไทย-เมียนมา'**
ภารกิจจก.
ลาดหญ้า/ร.29
กองกำลังสุรสีห์



'346 กม.ชายแดนไทย-เมียนมา' ภารกิจจก.ลาดหญ้า/ร.29 กองกำลังสุรสีห์



สกูปเด็ด
อาชญากรรม

พณอ หลิมไทยงาม

กรมทหารราบที่ 29 เป็นหน่วยขึ้นตรง
ของกองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี มี
การจัดแบบกรมทหารราบมา จัดตั้งขึ้นโดย
การแปรสภาพ จากกองพันทหารราบที่4 กรม
ทหารราบที่ 9 ในปี พ.ศ.2531

กรมทหารราบที่29มีที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณ

บ้านสระหลวงพ้อ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี ต่อมาได้ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน
บริเวณบ้านลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โดย พ.อ.สมจิตร์ เสนิงค์ ณ
อยุธยา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29 ใน
ขณะนั้น ปัจจุบันภายใต้การนำของ พ.อ.สรารัฐ
ไชยสิทธิ์ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า/พ.ร.29 กองกำลัง
สุรสีห์ ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับในห้วงปี.ศ.2561 ที่ผ่านมากรมทหาร
ราบที่ 29 ได้รับมอบหมายให้จัดกำลังเข้า
ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังสุรสีห์ ในนาม "หน่วย

เฉพาะกิจลาดหญ้า" รับผิดชอบแนวชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งจัดกำลังปฏิบัติหน้าที่
ที่รักษาความสงบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำหรับภารกิจการดูแลรับผิดชอบ แนว
ชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีความยาว
ถึง 346 กิโลเมตร นับเป็นภารกิจที่ยากลำบาก
มากมาย ในการปฏิบัติงานด้านยุทธการ การ
ลาดตระเวนเฝ้าระวัง การป้องกันและปราบ
ปราม การกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ
ส่วนภารกิจด้านยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ฉก.ลาดหญ้า กกล.
สุรสีห์ สามารถทำการจับกุมผู้กระทำผิดใน



พื้นที่ตามแนวชายแดนอาทียาเสพติดผู้ต้องหา 155 คน ยาบ้า 130,889 เม็ด ยาไอซ์ 4,998.212 กรัม กัญชา 144.291 กรัม กระต้อม 1.6 กิโลกรัม และยาแก้ไอ (สารตั้งต้น) 300 ขวด ส่วนสินค้าลักลอบหนีภาษี จับกุมผู้ต้องหา 40 คน บุหรี่ต่างประเทศ 13,070 ซอง สุราต่างประเทศ 324 ขวด เบียร์ 120 กระป๋อง ซิการ์ 99,200 มวน ยาเส้น 720 กระป๋อง ยาเส้นเคี้ยว 200 กระป๋อง หอมพม่า 22,740 กิโลกรัม กระเทียม 4,019 กิโลกรัม ซา 23 ลัง ในส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ได้จับกุมผู้ต้องหา 323 คน ผู้นำพาสัญชาติไทย 11 คน และผู้นำพาสัญชาติเมียนมา 15 คน ได้ทำการผลักดันกลับประเทศเมียนมา

ส่วนการลาดตระเวนเฝ้าระวังตรวจตราในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 43 ช่องทาง ได้กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกัน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก

บ.จะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ตรวจสอบพบมีกลุ่มไม้แดงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไม้มีค่าและหวงห้าม ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นถึง 21 จุด จำนวนราว 401 ต้น พบมีร่องรอยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า พื้นที่ถูกแผ้วถาง 17 แปลง จึงมีการลาดตระเวนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

นอกจากภารกิจการป้องกันประเทศ การกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้ว หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ยังเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลยุทธูปกรณ์

รวมถึงการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยหน่วยได้จัดกำลังพลเร่งเข้าให้การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ โดยทันที รวมทั้งช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ให้กลับสู่สภาพเดิม ในช่วงฤดูหนาวก็เข้าดำเนินการช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่แนวชายแดนใน 5 อำเภอ จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยนำผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาว ไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อยู่ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร การเข้าถึงยากลำบาก ให้ได้รับความช่วยเหลือทันที

นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหลัก โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้บริการประชาชน ทั้งในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่ง ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ในพื้นที่ห่างไกล โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจรักษาโรคภัยในตัวอำเภอหรือในจังหวัด ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย และใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ค่อนข้างนานและไกล อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนกับหน่วยทหาร และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของกองทัพ

ด้านการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมา ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล ร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงไทย - เมียนมา ในพื้นที่ชายแดน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และมิตรภาพที่ดีต่อกัน นอกจากนั้นได้มีการจัดประชุม Township border committee (TBC) ในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทหารีร่วมกันในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงตามแนวชายแดน

รวมทั้งการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน ในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ ประกอบด้วยเรื่องยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า หรือจุดผ่านแดนชั่วคราวด่านพระเจดีย์สามองค์ การร่วมมือในการติดตามบุคคลตามหมายจับ เรื่องเส้นเขตแดน การแก้ปัญหาเรื่องขยะแนวชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ ตลอดจนกระบวนการลักลอบขายสิ่งผิดกฎหมาย เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมไปถึงความร่วมมือในการปฏิบัติการกิจ ทางทหาร ร่วมกัน ตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา และการจัดกิจกรรม พบปะพัฒนาสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ในระดับท้องถิ่น ตามแนวชายแดนประเทศไทย และประเทศเมียนมา

นอกเหนือกับภารกิจด้านยุทธการ และเรื่องการดูแลประชาชนแล้ว ยังให้ความสำคัญ



ในเรื่องสวัสดิการ ของกำลังพลชั้นผู้น้อย และครอบครัว เป็นอย่างมาก โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพัก ให้กำลังพลที่มีฐานะยากจน ให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัว กำลังพลที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลสวัสดิการของกำลังพล และครอบครัวในทุกๆ มิติ มาโดยตลอด เพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลชั้นผู้น้อย

การปฏิบัติงานของกรมทหารราบที่ 29 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ และพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป สมกับคำที่ว่า “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” นี้คือบทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญที่ผ่านมา ของกรมทหารราบที่ 29 / หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ภายใต้การนำของ พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า / ผบ.ร.29 กองกำลังสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 กาญจนบุรี...ที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนยามที่เดือดร้อน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 12 เมษายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6193

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 18.91

Ad Value: 20,801

PRValue (x3): 62,403

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เดินหน้าสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชาวฟิลิปปินส์



ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เดินหน้าสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชาวฟิลิปปินส์ - อีลอย คาสติลโล เอ็คคตา (Engr. Eloy Castillo Eclar) นายกเทศมนตรี เมืองเฮโรนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธานเปิด “โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์และทันตกรรม : Medical and Dental Mission” ปีที่ 3 ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอเรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ริเริ่มดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พร้อมสนับสนุนด้านยา เวชภัณฑ์ การตรวจสุขภาพและทันตกรรม โดยมี สกล ชิวะโกเศษฐ รอง ปธ.กก.กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านคาตูไรย์ (Barangay Caturay) เมืองเฮโรนา (Gerona)

Tech solutions sought to boost farm output

VIET NAM NEWS
ASIA NEWS NETWORK
HO CHI MINH CITY

OFFICIALS from the Ho Chi Minh City Farmers Association and the Investment and Trade Promotion Centre have met to seek ways to apply hi-tech improvements to the Vietnamese business capital's main agricultural products.

They want the city to become a southern hub for the supply of crop and animal products.

This year's key agricultural products are vegetables, flowers, ornamental trees, pigs, dairy cows, brackish-water shrimp and ornamental fish.

Nguyen Van Tui of the Farmers Association said that only about 800 hectares out of more than 3,300ha of the city's agricultural land uses hi-tech methods that meet Vietnamese good agricultural practice (VietGAP) standards. The small scale of farms and lack of funds have been barriers to application.

Many farmers in the city produce agricultural products on less than 1ha of land on plots scattered around the city. Tui said the city should arrange for large-scale farms.

Another barrier to hi-tech use includes initial investment costs and the time needed for farmers to break even. Investment of 500 million dong (Bt670,000) per hectare is needed for vegetables and flowers. And it takes five to 10 years to break even, according to Tui.

"The city should focus on research and bio-technology to increase productivity and improve the quality of crop seeds and animal breeds," he said.

The city also should encourage farming households to become members of cooperatives to ensure that production will follow clear planning and have high quality and productivity.

"The city must also provide farmers with better information and predict harvest volumes, as well as supply and demand for each key agricultural crop," he said.

ยังไม่แจ้งความ'เดชา'ครอบครัวองักัญชา

● “เดชา-เครือข่ายสุขภาพ” เข้าพบ ป.ป.ส. เคลียร์ปมครอบครัวองักัญชาเพื่อการแพทย์ กว่า 2 ชม. “นิยม” ยังยังไม่แจ้งความ ซึ่งต้องจับกุมป้องกันแอบอ้างลักลอบนำเข้า ลอตใหญ่ มูลนิธิฯ เสนอรื้อใช้ ม.44 ปลด ักัญชาจากบัญชียาเสพติด ด้าน “รสนา” เผยใกล้ชิดจุฬา-อภยภูเบศร เชิญ “เดชา” ทหารอัยการอัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ นายพรชัย ชูเลิศ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) น.ส.รสนา โตสิตระกูล มูลนิธิสุขภาพไทย น.ส.ทัศนีย์ วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย) และ น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เข้าพบนายนิยม เตมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีครอบครัวองักัญชาเพื่อการแพทย์ในระหว่างรื้อยื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ภายหลังการหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง นายนิยม เปิดเผยว่า ป.ป.ส.ได้พูดคุยหารือกับนายเดชาและเครือข่ายเพื่อให้เข้าใจถึงการดำเนินงานของมูลนิธิข้าวขวัญ โดยยืนยันว่าป.ป.ส.ทำตามขั้นตอนภายใต้เงื่อนไขขอยื่นเรื่องนิรโทษกรรมผู้ครอบครัวองักัญชา ในกรอบเวลา 90 วัน ส่วนเหตุผลการจับกุม นายพรชัยนั้นเนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าว หากมีผู้ลักลอบนำอัญชาหลายกิโลกรัมโดยอ้างจะนำไปจัดแจ้งเพื่อขอนิรโทษกรรม แต่ไม่ได้นำไปผลิตเป็นยารักษาโรคก็จะมี อัญชาเต็มบ้านเมือง ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ครอบครัวองักัญชาจะต้องมีแพทย์รับรอง

และจัดปริมาณการใช้ตามสัดส่วน และขอให้แจ้งไปยังคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสาธารณสุขจังหวัดตามภูมิภาค ว่ามีอัญชาไว้เพื่อการใด ภายในห้วงเวลา 90 วัน เพื่อขอนิรโทษกรรม ไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าผิดกฎหมาย ส่วนอัญชาของกลางที่ยึดมาจากมูลนิธิ และการดำเนินคดีขอเป็น หน้าที่พนักงานสอบสวน แต่ ป.ป.ส.ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา แก่ นายเดชา

อ่านต่อหน้า 15

‘เดชา’

ด้านนายเดชา กล่าวว่าได้พูดคุยเปิดใจถึง จุดยืนของทั้ง 2 ฝ่าย ทางป.ป.ส.เข้าใจว่าตน ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตนเองแต่ทำให้ผู้ป่วย ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการ ตีความกฎหมายต่างกัน สำหรับการจับกุมนาย พรชัยในระหว่างที่ตนเดินทางไปต่างประเทศ นั้น เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำตามกฎหมาย แต่ ขอให้มองไปถึงอนาคตว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ จากอัญชาได้อย่างไร และจะต้องหาวิธีทางจัด แจ้งเพื่อขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านให้ได้ในวง ขอนิรโทษกรรม ทั้งนี้ ป.ป.ส.ควรสนับสนุน ทหารอัยการกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างไรบ้าง และรัฐบาล จะสามารถนำมาตรา 44 เพื่อเสนอถอดอัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดได้หรือไม่ จากนั้นให้ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการยาเสพติดว่า เห็นชอบอย่างไร ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณป.ป.ส.ที่ ยังไม่ดำเนินคดีใดๆ กับตน

ด้าน น.ส.รสนา โตสิตระกูล ตัวแทน มูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวว่า มูลนิธิได้จัดทำ เอกสารชี้แจงกรณีการครอบครัวองักัญชาของ นายเดชาเพื่อยื่นนิรโทษกรรมผู้ครอบครัวองักัญชา แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้การ ยอมรับ จึงเตรียมให้ชาวบ้านรวมถึงกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลรวบรวมรายชื่อไม่ต่ำกว่า 10 คน เพื่อให้การรับรองนายเดชาขึ้นทะเบียนหมอ พื้นบ้านเพื่อนำไปประกอบการนิรโทษต่อไป ยืนยันว่าการกระทำของนายเดชาเป็นไปเพื่อ ศีลธรรมและสิทธิที่ผู้ป่วยควรได้รับ

“เราต้องการให้หน่วยงานรัฐชี้แจงว่าทาง มูลนิธิยังสามารถดำเนินโครงการนี้ต่อไปได้หรือไม่ เพื่อศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลสำหรับ ต่อยอดการทำงานในอนาคตต่อไป รวมถึง ชี้แจงกับผู้ป่วยที่ต้องรักษาอัญชาว่าจะไม่ถูก ดำเนินคดีหลังพ้นช่วงนิรโทษกรรม 90 วันไป แล้ว นอกจากนี้ทางมูลนิธิเครือข่ายได้รับการ ติดต่อกจากคณะนิติคณะเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และรพ.อภยภูเบศร ให้มายเดชา รวมถึงหมอพื้นบ้านร่วมหารือและศึกษาวิจัย อัญชาทางการแพทย์ต่อไป” น.ส.รสนา กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่ามูลนิธิสุขภาพไทยนำ เอกสารยืนยันว่านายเดชาเคยเข้าร่วมประชุม ในกิจกรรมของโครงการภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11 มกราคม 2551 และวันที่ 19 มีนาคม 2551 มาส่งมอบ ให้ ป.ป.ส. ส่วนยอดผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ การต่อสู้ทางคดีให้แก่ นายพรชัยและนายเดชา มียอดรวมทั้งสิ้น 1,234,919.96 บาท